
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาจะหลวย 
สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  2  ประจำปี พ.ศ. 2566 
วันจันทร์ที่  27  กุมภาพันธ์  2566  เวลา  10.00 น. 

ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาจะหลวย 
………………………………………………. 

ผู้มาประชุม 
 1. นายพา  สุทนัง  รองประธานสภาเทศบาลตำบลนาจะหลวย 
 2. นายอุทัย  ประนันท์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาจะหลวย 
 3. นายบุญช ู  นามโล  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาจะหลวย 
 4. นายอ่อนศรี  พวงลาภ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาจะหลวย 
 5. นายสุมล  ผาดี  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาจะหลวย 
 6. นายมงคล  ชนะขันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาจะหลวย 
 7. นายรัฐพงษ ์  สำราญรื่น สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาจะหลวย 
 8. นายสมศรี  ระอองศรี สมาชิกสาภาเทศบาลตำบลนาจะหลวย 
 9. นายเอกชัย  พวงจำปา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาจะหลวย 
 10. นายไชยวัฒน์ ใสดี  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาจะหลวย 
 11. นายสมศักดิ์  อาจอ่อนสี เลขานุการสภาเทศบาลตำบลนาจะหลวย 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายสมบูรณ์  คำผาลา  ประธานสภาเทศบาลตำบลนาจะหลวย ลากิจ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายเสนีย ์  จำปาเทศ นายกเทศมนตรีตำบลนาจะหลวย 
 2. นายสงัดชัย  ระวิเวช  รองนายกเทศมนตรีตำบลนาจะหลวย 
 3. นายสมบูรณ์  ลุนประจักร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลนาจะหลวย  
 4. นางหนูพิศ  สิงห์แก้ว  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลนาจะหลวย 
 5. นายบุญศรี  ขันคูณ  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลนาจะหลวย 
 6. นายสนธิชัย  มหา  รองปลัดเทศบาลตำบลนาจะหลวย 
 7. นางสาวเรียมลักษณ์ แสนวงษ ์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
 8. นายชาญชัย  วงศ์ไชยา ผู้อำนวยการกองช่าง 
 9. นางนันทวรรณ โวหาร  ผู้อำนวยการกองคลัง 
 10. นางเบญญาภา บุรณชัยนันท์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 11. นางกนกวรรณ มุลน้อยสุ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
 12. นายประเวช  วงษ์ไทย  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
 13. นางสาวศิริวลัย พรรษา  นักวิชาการศึกษา 
 14. นางสาวสุภาวดี ทาทอง  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
 15. นางชุลีพร  ไกรปราบ เจ้าพนักงานธุรการ 

/16. นางสาว... 



๒ 

 

 16. นางสาววนิดา บัวสะบาน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
 17. นางสาวนิภาภรณ ์ ปรือทอง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
 18. นางสาวปิยะมาศ สุวรรณา  นักประชาสัมพันธ์ 

19. นางสาวปุณยนุช นาคำมูล  คนงานทั่วไป 
 20. นางสุพัตรา  ศิริวงค์  จ้างเหมาบริการ 
 21. นางสาวสมใจ ดาบุตร  จ้างเหมาบริการ 

เริ่มประชุม  เวลา  10.00 น. 

นายสมศักดิ์  อาจอ่อนสี  เรียน ประธานสภาเทศบาล  นายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  
เลขานุการสภาเทศบาล      สมาชิกสภาเทศบาล  และผู้เข้าร่วมประชุม  ทุกท่าน  บัดนี้  ได้เวลาประชุม 

สภาเทศบาลตำบลนาจะหลวย  สมัยสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่  2  ประจำปี 
พ.ศ. 2566  มีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมครบองค์ประชุม  11 ท่าน               
มีสมาชิกสภาเทศบาล  ลากิจ  1 ท่าน  ได้แก่   นายสมบูรณ์  คำผาลา  
ประธานสภาเทศบาลตำบลนาจะหลวย  ขอเรียนเชิญประธานสภาเทศบาล 
บูชาพระรัตนตรัย และเปิดการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป ขอเชิญครับ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

นายพา  สุทนัง   ขออนุญาตรายงานตัว  กระผม นายพา สุทนัง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
รองประธานสภาเทศบาล  นาจะหลวย  เขต  1  ตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล ขออนุญาตแจ้ง               
    ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  เนื่องจาก  นายสมบูรณ์  คำผาลา  ประธานสภา
    เทศบาลตำบลนาจะหลวย  ลา กิจ  กระผมจึงได้มาทำหน้าที่แทน                      
    ประธานสภาเทศบาลตำบลนาจะหลวย  ให้เลขานุการสภาเทศบาล                 
    อ่านจดหมายลาของท่านประธานสภาเทศบาล ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบ
    เชิญเลขานุการสภาเทศบาลอ่านจดหมายของท่านประธานสภาเทศบาล 

นายสมศักดิ์  อาจอ่อนสี  เ รี ยนประธานสภาที่ เ คารพ  ผู้ เ ข้ าร่ วมประชุ ม  ทุ กท่ าน  กระผม                               
เลขานุการสภาเทศบาล  นายสมศักดิ์   อาจอ่อนศรี  สมาชิกสภาเทสบาล เขต 2  ขออนุญาตอ่าน
    จดหมายของท่านประธานสภาเทศบาล  เรียน  นายกเทศมนตรีและ                 
    คณะบริหาร  ตลอดจนท่านสมาชิกสภาทุกท่าน  ท่านรองปลัดเทศบาล 
    ตลอดจนหัวหน้าสำนัก  หัวหน้าฝ่าย  หัวหน้ากอง ทุก ๆ กอง ตลอดทั้ง
    ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  วันที่  27  กุมภาพันธ์  2566  เป็นวันประชุม
    สภาเทศบาล นั้น  ตัวผมเอง นายสมบูรณ์  คำผาลา  ประธานสภาเทศบาล             
    ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้  ซึ่งทางโรงพยาบาลนัดลอกตาที่อุบล ในวันที่
    27 นั้น ตรงกับวันประชุม จึ งขอลาเ พ่ือไปตามหมอนัดจึ งขออภัย                     
    นายสมบูรณ์  คำผาลา  ประธานสภา 

ที่ประชุม   รับทราบ 

/ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาจะหลวย  สมัยสามัญ  
    สมัยที่   1  ครั้ งที่   1  ประจำป ี   พ.ศ. 2566  เ ม่ื อวันจันทร ์ที่                           
    13  กุมภาพันธ์  2566  

นายพา  สุทนัง   รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาจะหลวย  สมัยสามัญ       
รองประธานสภาเทศบาล  สมัยที ่1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566  
    มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมหรือไม่
    เชิญครับ  

นายเอกชัย  พวงจำปา  เรียนประธานสภา สมาชิกสภา ผู้บริหาร  ผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  แก้ไข
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1 หน้าที่  4  โครงการที่  3  โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางเสริมเหล็ก                  
    ถนนสุนัย  ณ  อุบล แก้ไขงบประมาณที่ปรากฏในรายงานการประชุม             
    48,000  บาท  เป็น  480,000  บาท  และโครงการที่  4  โครงการ
    สร้างถนน คสล. เดิม ถนนเวียงชัย ถึง ถนนวิเชียร  แก้ไขเป็น ถนนวิเชียร  
    ถึง  ถนนเวียงชัย 

นายพา  สุทนัง   มีสมาชิกท่านใดแก้ไขเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มี ผมขอมติจากท่านสมาชิก
รองประธานสภาเทศบาล  สภาเทศบาลตำบลนาจะหลวย รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล ดังนี้ 

สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภา  สมัยสามัญ  
สมัยที่  1  ครั้งที่  1  ประจำปี  พ.ศ. 2566  เมื่อวันที่ 13  กุมภาพันธ์ 
2566  โปรดยกมือ  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่รับรองรายงาน                   
การประชุม  โปรดยกมือ ครับ 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่
    1  ครั้งที่  1  ประจำปี พ.ศ. 2566  ด้วยคะแนนเสียง  10 เสียง 

รับรอง  จำนวน    10 เสียง 
     ไม่รับรอง จำนวน     - เสียง 
     งดออกเสียง จำนวน     1 เสียง   (รองประธานสภาฯ) 

ระเบียบวาระท่ี  3  กระทู้ถาม (ถ้ามี) 

นายพา  สุทนัง   สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถาม เชิญครับ 
รองประธานสภาเทศบาล 

นายไชยวัฒน์  ใสดี  เรียนประธานสภา  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ผู้ เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 สอบถามท่านประธาน เรื่องการลาของประธานสภา มีเหตุอันควรหรือไม่     
    ลาบ่อยมาก และเรื่องโครงการจ่ายขาดเงินสะสม  หลักเกณฑ์การช่วยเหลือ
    ผู้มีรายได้น้อยของเกษตรกร  เทศบาลมีนโยบายที่จะช่วยเหลือเกษตรกร           
    ผู้มีรายได้น้อยอย่างไร  

นายสมศรี  ระอองศรี  เรียนประธานสภาที่เครารพ ไฟฟ้าถนนหน้าบ้านเสี่ยแปบางครั้งก็ไม่สว่าง 
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 การวางโครงการแต่ละอย่าง ถนนแต่ละเส้นอยากให้วางแผนให้ดี      
                     /นายมงคล...        
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นายมงคล    ชนะขันธ์  เรียนประธานสภา  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ผู้ เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 กระผม นายมงคล  ชนะขันธ์  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 ขออนุญาต            
    นำเรียนการประชุมครั้งที่แล้ว  ผมได้ฝากเรื่องการซ่อมแซมฝาคลองระบาย
    น้ำสุขาภิบาล 2  ขอย้ำเตือนครั้งที่  2 ยังไม่ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และ
    เรื่องลำโพงที่ตลาดสดนาจะหลวย  ไม่ใช้งานแล้วแต่เป็นลำโพงที่ยังใช้งานได้
    หลายตัว ควรนำมาปรับใช้ในห้องประชุมสภาเทศบาล  ฮอร์นที่ติดอยู่ตาม
    ชุมชนควรเก็บมาใช้ในกิจการเทศบาลจะเป็นประโยชน์อย่างมาก  

นายบุญชู  นามโล  เรียนประธานที่เคารพ  สมาชิกสภา ฝ่ายบริหาร ผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 กระผม  นายบุญชู  นามโล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  เรื่องบ่อพักอยาก
    ให้ดำเนินการด้วย  ไฟฟ้าซอยสามยังไม่สว่าง   

นายเอกชัย  พวงจำปา  เรียนประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหาร ผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 กระผม นายเอกชัย  พวงจำปา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  อยากสอบถาม
    โครงการจ่ายขาดเงินสะสมของปี 2565  มีทั้งหมด  8  โครงการ  ให้ท่าน
    นายกชี้แจงได้ดำเนินการไปกี่โครงการเหลืออีกกี่โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ
    และไฟฟ้าถนนสุขาภิบาล 1  ช่วงหนองแสงไม่มีโคมไฟ  อยากให้                           
    ท่านนายกเทศมนตรีพิจารณาด้วย  ถนนสุขาภิบาล  2  หลัง ช.ชาญชัย                 
    ชำรุดเยอะถ้ามีโคมไฟควรดำเนินการเปลี่ยนให้ด้วย 

นายไชยวัฒน์  ใสดี  เรียนประธานสภา  สมาชิกสภา  ฝ่ายบริหาร  ผู้อำนวยการกอง  ผู้เข้าร่วม
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 ประชุม ทุกท่าน ฝากผู้อำนวยการกองช่าง ถนนนิเวศน์ ถึง ถนน 2248  
    ทางขึ้นลงจาก  ถนน 2248 ไป ถนน นิเวศน์ มีความลาดชันสัญจรลำบาก
    ฝากผู้รับผิดชอบดำเนินการด้วย  

นายรัฐพงษ์  สำราญรื่น  เรียนประธานสภา  สมาชิกสภา  ฝ่ายบริหาร  ผู้อำนวยการกอง  ผู้เข้าร่วม
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 ประชุม ทุกท่าน  กระผม  นายรัฐพงษ์  สำราญรื่น  สมาชิกสภาเทศบาล  
    เขต 2  จากเอกสารชุดที่ 3  ญัตติที่ท่านนายกได้เสนอมา 12 โครงการ         
    ตรวจสอบดูงบประมาณของชุมชนห้วยโลก หมู ่ที่  7  มี 3 โครงการ               
    รวมงบประมาณอยู่ที่  1,472,000  บาท ซึ่งเปรียบเทียบกับงบประมาณ                   
    ที่ชุมชนศร ีพรหมได้รับนั้น  335 ,000 บาท  ผมน้อยใจเหลือเกิน                       
    กับงบประมาณที่ได้รับนั้น  โครงการก่อสร้างถนนไหล่ทาง คสล. ถนนศรีมัน
    หมู่ที่ 10  ขนาดกว้าง  2  เมตร  ยาว  276  เมตร  หนา  0.15  เมตร     
    โดยงบประมาณ  335,000  บาท  ถ้าทำทั้งสองข้างน่าจะใช้จำนวนเงิน    
    670,000  บาท  และถนนวิเศษโกสินทร์ เส้นหลังเทศบาลซึ่งเป็นบ้าน   
    ของท่านเป็นถนนที่มีชาวบ้านสัญจรไปมารวมทั้ง  พนักงาน ข้าราชการ              
    เจ้าหน้าที่ สัญจรไปมาสะดวกและขอฝากให้ท่านพิจารณาด้วย ขอบคุณครับ    

นายเอกชัย  พวงจำปา  เรียนประธานสภา ฝากท่านประธานสภาเทศบาล เวลาลงมติช้า ๆ                        
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ชัด ๆ  ไม่ต้องรีบ  

/นายพา... 
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นายพา  สุทนัง   เชิญนายกเทศมนตรีตอบคำถาม  
รองประธานสภาเทศบาล 

นายเสนีย์  จำปาเทศ  เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  ผู ้เข้าร่วมประชุม 
นายกเทศมนตรี   ทุกท่าน  คำถามท่ี  

     1. ท่าน  ไชยวัฒน์  ใสดี  ได้ถามเรื่องนโยบายผู้ มีรายได้น้อย              
    จะเยียวยาอย่างไร ส่วนมากนโยบายการเยียวยาจะเป็นนโยบายของรัฐบาล 
    และสั่งการให้ท้องถิ่นได้เก็บข้อมูลผู้เกิดผลกระทบจากภัยพิบัติ   สำรวจแล้ว      
    ปรากฏว่าในเขตเทศบาลตำบลนาจะหลวย  ไม่มีผลกระทบในด้านต่าง ๆ ที่
    รัฐบาลได้กำหนดนโยบาย เลยไม่ได้ดำเนินการแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ยังคงต้องศึกษา
    แนวทางที่จะเยียวยาตามนโยบายรัฐบาลที่กำหนด  ส่วนการรักเก็บน้ำ ปีนี้
    คาดว่าจะแล้ง กรมอุตุเตือนว่าปีนี้จะแล้งกว่าทุกปี เทศบาลมีโครงการที่จะ    
    กักเก็บน้ำ  เทศบาลได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรม คือ การทำฝาย             
    ชะลอน้ำลำห้วยซัน  หมู่ 12  ละโครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด คือ
    สระกักเก็บน้ำที่บริเวณที่จุดบั้งไฟ หมู่ 12  ประกาศแล้วเหลือผู้รับจ้าง ซึ่งได้
    ดำเนินการไปแล้ว 
     2. ท่าน สมศรี  ระอองศรี  ฟังแล้วตะกุกตะกัก เนื่องจากไมค์                  
    ไม่ค่อยชัดเจน สรุปได้ว่า  เรื ่องไฟฟ้าส่องสว่าง  หลังจากประชุมในวันนี้                   
    สภาอนุมัติทุกโครงการก็คงจะชัดเจนขึ้น     
     3. ท่าน มงคล  ชนะขันธ ์  เสนอฝาคลองระบายน้ำ ตอนนี้        
    หล่อฝาคลองระบายน้ำแล้วต้องรอให้ปูนแข็งตัวก่อนถึงจะดำเนินการได้  
    ลำโพงมอบผู้อำนวยการกองช่างรื้อลำโพงที่ตลาดสดนาจะหลวย  ตรวจสอบ               
    ใช้ได้กี่ตัวแล้วนำมาติดตั้งในห้องประชุม  ส่วนฮอร์นเสียงตามสายที่ติดตาม
    ชุมชน มอบกองช่างรื้อมาให้หมดทุกจุดทุกชุมชน 
     4. ท่าน บุญชู นามโล  เรื่องบ่อพักทรุดตัว มอบกองช่างดำเนินการ
    ซ่อมแซม  ไฟส่องสว่างซอยสามครึ่ง พึ่งทราบวันนี้ว่าไม่สว่าง มอบกองช่าง
    ดำเนินการ 
     5. ท่าน เอกชัย  พวงจำปา  สอบถามโครงการจ่ายขาดเงินสะสม 
    ปี 2565 ทั้งหมด 8 โครงการ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยทุกโครงการแล้ว
    ไฟส่องสว่าง ถนนเวียงชัย  หมู่ 12 ลงพื ้นที่สำรวจแล้ว มอบกองช่าง               
    สอบสอบถามสำนักงานไฟฟ้าน้ ำยืน เทศบาลจะดำเน ินการเองหรือ             
    ไฟฟ้าน้ำยืนจะดำเนินการยังไม่ชัดเจน อยู่ในขั้นตอนประสานไฟฟ้าน้ำยืน
    และจัดหางบประมาณ 

6. ท่าน รัฐพงษ์  สำราญรื่น  เรื ่องจ่ายขาดเงินสะสม ผมเคยนำ
เร ียนสภาก่อนที่จะจ ่ายขาดเง ินสะสมแต่ละหมู่บ้านต้องมีโครงการ              
อย่างน้อยหมู่บ้านละ  2  โครงการ  โครงการที่อยู่ในแผน ให้สมาชิกทุกท่าน
เสนอมา โครงการที่มีในแผนหรือที่จะปรับปรุงแผน  ปรากฏว่าไม่มีท่านใด            
                     /ส่งราย... 
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ส่งรายละเอียดมา ผมไม่ ได้นั่ งทำแผนคนเดียว ปรึกษาหลายฝ ่าย                             
 ฝ่ายงบประมาณฝ่ายแผน ฝ่ายช่าง นั่งคุยกันหลายรอบ นัดท่านสมาชิกสภา
 ก็หลายครั้งการที่ว่าหมู่บ้านของท่านได้น้อยไม่ใช่ประเด็นที่จะแก้ปัญหา       
 การแก้ปัญหาคือทุกคนต้องนั่งคุยกันว่าสมควรนำโครงการไหนเข้า แล้วดู     
 งบประมาณเกินหรือไม่  โครงการถนนวิเศษโกสินทร์ หมู่ 10 เคยขอ                                
 งบประมาณเหลือจ่ายจากจังหวัด ปีนี้จะของบประมาณเหลือจ่ายจาก               
 จังหวัด ถนนหลาย ๆ เส้นที่ยังไม่นำเข้าในโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ก็จะ
 ดำเนินการของบประมาณเหลือจ่ายจากจังหวัด  ผมเคยแถลงนโยบายใน
 สภาแห่งนี้ ผมจะพัฒนาให้ เกิดความเสมอภาค ขอนำเรียนให้ท่านสมาชิกทุก
 ท่านได้สบายใจ ในเรื่องการจัดทำงบประมาณ  การจัดทำโครงการ  

ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
    4.1  ญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566                 
           ตั้งจ่ายรายการใหม่   
นายพา  สุทนัง   ญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566                 
รองประธานสภาเทศบาล  ตั้งจ่ายรายการใหม ่ เชิญนายกเทศมนตรี ชี้แจงรายละเอียด  

นายเสนีย์  จำปาเทศ  เรียนประธานสภา  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  ผู้เข้าร่วมประชุม  ทุกท่าน  
นายกเทศมนตรี   ข้อ 4.1 ญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566                 
    ตั้งจ่ายรายการใหม่  ตามเอกสารชุดที่  2  ให้ทุกท่านเปิดเอกสารชุดที่ 2     
    ประกอบคำชี้แจงด้วย   

     ด้วยเทศบาลตำบลนาจะหลวย  มีความประสงค์ขออนุมัติโอน                
    งบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  รายการจ้างติดตั้ง
    ชุดภาครับหอกระจายเสียงไร้สายภายในเขตเทศบาลตำบลนาจะหลวย                
    เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงกัน  แต่เนื่องจากไม่ได้
    ตั้งงบประมาณไว้  จึงขอโอนงบประมาณ ดังต่อไปนี้  
     1. โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายรายการใหม่)  
     เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
    แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  หมวดค่าครุภัณฑ์                    
    ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่   รายการจ้างติดตั้งชุดภาครับ                 
    หอกระจายเสียงไร้สายภายในเขตเทศบาลตำบลนาจะหลวย  ตั้งไว้  -  บาท  
    คงเหลือ - บาท โอนเพิ่มครั้งนี้ 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
     รวมโอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายรายการใหม่)  จำนวน  1 รายการ  เป็นเงิน 
    250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
     2. โอนลด 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                    
         /หมวดค่า... 
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หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์อ่ืน ๆ รายการ จัดซื้อเครื่องตัดถ่าง  
 เครื่องค้ำ เครื่องตัดกำลังไฮดรอลิก ลอกสปริง และอุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  
 งบประมาณตั้งไว้  750,000 บาท  งบประมาณคงเหลือ  750,000 บาท
 โอนลดครั้งนี้ 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

    รวมโอนลด จำนวน 1 รายการ 250,000 บาท(สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
     การโอนงบประมาณในครั้งนี้เป็นอำนาจของอนุมัติของสภาเทศบาล
    ตำบลนาจะหลวย  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้วยวิธีการ                  
    งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  ข้อ 27  การโอน
    เงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ ่ม โอนลด ทำให้มี                        
    ลักษณะ  ปริมาณ หรือคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนตั้งจ่ายรายการใหม่  ให้เป็น
    อำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  จึงนำเสนอสภาเทศบาลตำบลนาจะหลวย  
    เพ่ือขออนุมัติการโอนงบประมาณดังกล่าว 

นายพา  สุทนัง   ตามที่ท่านนายกเทศมนตรี ชี้แจง ญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจำปี
รองประธานสภาเทศบาล  งบประมาณ พ.ศ. 2566  ตั้งจ่ายรายการใหม่  มีสมาชิกท่านใดไม่เข้าใจ            
    จะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม ่ 

นายมงคล  ชนะขันธ์  เรียนประธานสภา สมาชิกสภา ผู้เจ้าร่วมประชุม ทุกท่าน ขออนุญาตแจ้งที่
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ประชุมมีการร้องเรียนมาเวลาจะประกาศเสียงตามสายดังมากทำให้ผู้อยู่ใกล้
    บริเวณนั้นตกใจ 

นายเอกชัย  พวงจำปา  เรียนประธานสภา สมาชิกสภา ผู้เจ้าร่วมประชุม ทุกท่าน  เรียนถามท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 นายกจำนวนกี่ชุด  1 ชุด หรือซื้อทั้งหมด 250,000 บาท  

นายเสนีย์  จำปาเทศ  เรียนประธานสภา สมาชิกสภา ผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน รายละเอียดตาม
นายกเทศมนตรี   เอกสารที่ได้เสนอญัตติเข้าสภา 

นายพา  สุทนัง   ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรี  ชี้แจง  ญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจำปี 
รองประธานสภาเทศบาล  งบประมาณ พ.ศ. 2566  ตั้งจ่ายรายการใหม่ ขอมติที่ประชุมสมาชิกสภา
    เทศบาลท่านใดเห็นชอบให้อนุมัติโอนงบประมาณในครั้งนี้  โปรดยกมือ               
    มีผู้ยกมือ  

     1. นายสมศักดิ์  อาจอ่อนสี 
     2. นายบุญชู  นามโล 
     3. นายอุทัย  ประนันท ์
     4. นายสุมล  ผาดี 
     5. นายมงคล  ชนะขันธ์ 
     6. นายไชยวัฒน์  ใสดี 
     7. นายรัฐพงษ์  สำราญรื่น 
     8. นายเอกชัย  พวงจำปา 
     9. นายอ่อนศรี  พวงลาภ 

/10. นายสมศรี... 
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     10. นายสมศรี  ระอองศร ี
    ไม่เห็นชอบ 0 เสียง 
    งดออกเสียง 1  เสียง  (รองประธานสภาฯ) 

    สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณ  โปรดยกมือ  
    (ไม่มี) 

มติที่ประชุม   ทีป่ระชุมมีมติเหน็ชอบ   10  เสียง  ให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
    งบประมาณ  พ.ศ. 2566  ตั้งจ่ายรายการใหม่  จำนวน  1  รายการ                                
    เป็นเงิน  250,000  บาท (สองแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียง  
    10 เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

    4.2 ญัตตขิออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  ประจำปี  พ.ศ. 2566   
                 จำนวน  12  โครงการ   

นายพา  สุทนัง   4.2 ญัตติขออนุ มั ติจ่ ายขาด เงินสะสม  ประจำปี   พ .ศ .  2566                 
รองประธานสภาเทศบาล         จำนวน  12  โครงการ เชิญนายกเทศมนตรี ชี้แจง  

นายเสนีย์  จำปาเทศ  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ผู้ เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี   ข ้อ 4.2 ญัตติขออนุ มัต ิจ่ายขาดเงินสะสม ประจำป ี  พ.ศ. 2566           
    เพ่ือดำเนินโครงการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ตามรายละเอียด  ดังนี้  

ขอเสนอญัตติ  ขออนุมัติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  ประจำปี                         
   พ.ศ. 2566 เนื่องจากงบประมาณไม่ได้ตั ้งไว้ในการเบิกจ่ายและไม่มี                
   งบประมาณเหลือจ่าย  จึงขออนุมัติใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือจ่ายในแผน                
   อุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและ              
   สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่ากอ่สร้างสิ่งสาธารณูปการ จำนวน 12 โครงการ ดังนี้ 

     ข้อที่ 1  โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. สายทางถนนวิสูตร
    โยธาภิบาล  12  หมู่ที่  8  ต.นาจะหลวย  อ.นาจะหลวย  จ.อุบลราชธานี  
    ขนาดกว้าง ข้างละ  2.00 เมตร  ยาว  176  เมตร  หนา  0.15  เมตร  
    หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  704.00  ตารางเมตร  (ตามแบบ ขล.1-0.15/                
    50-200)  งบประมาณ  444,000.-บาท 
     ข้อที่ 2  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนน
    วิเชียร หมู่ที่ 12  ต.นาจะหลวย  อ.นาจะหลวย  จ.อุบลราชธานี  จากผิว
    จราจร คสล.  เด ิม - ไปทางถนนพิรุณ  ขนาดกว ้าง   5 .00 เมตร                                 
    ยาว  300.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,500.00
    ตารางเมตร (ตามแบบ  ค2-0.15/4-6) งบประมาณ  926,000.00 บาท 
     ข้อที่ 3  โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางถนนนิเวศน์ หมู่  12  
    ต. นาจะหลวย  อ.นาจะหลวย  จ.อุบลราชธานี  ขนาดกว้าง  4.00 เมตร  
    ยาว  180.00 เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  720.00 
    ตารางเมตร (ตามแบบ ค2-0.15/4-6) งบประมาณ  450,000.00  บาท  

/ข้อที่ 4...  
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     ข้อที่ 4  โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางถนนวิเศษโกสินทร์  
    หมู่ที่ 7  ต.นาจะหลวย  อ.นาจะหลวย  จ.อุบลราชธานี  ขนาดกว้าง                       
    5.00 เมตร  ยาว  160.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  
    800.00  ตารางเมตร  (ตามแบบ ค2-0.15/4-6)  งบประมาณ                            
    495,000.00 บาท    
     ข้อที่ 5  โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทาง ถนนหลักเมือง               
    หมู่ที่  8   ต.นาจะหลวย  อ.นาจะหลวย  จ.อุบลราชธานี  ขนาดกว้าง          
    5.00 เมตร ยาว  160.00  เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  
    800.00  ตารางเมตร  (ตามแบบ  ค2-0.15/4-6)  งบประมาณ        
    495,000.00  บาท   
     ข้อที่ 6  โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง  คสล. สายทางถนนศรีมัน 
    หมู่  10  ต.นาจะหลวย  อ.นาจะหลวย  จ.อุบลราชธานี  ขนาดกว้าง  
    2.00 เมตร  ยาว 276.00 เมตร  หนา  0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  
    552.00  ตารางเมตร  (ตามแบบ  ขล.1-0.15/50-200)  งบประมาณ  
    335,000.00  บาท    
     ข้อที่ 7  โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน  
    ห้วยโลก 2  หมู่ที่  7   ต.นาจะหลวย  อ.นาจะหลวย  จ.อุบลราชธานี  
    ระยะที่ 2  จากถนนพลานแก้วไปทางถนนห้วยโลก 1  ขนาดผิวจราจรกว้าง  
    8.00  เมตร  ระยะทาง  230.00  เมตร  หนา  0.03  เมตร  งบประมาณ  
    492,00.00  บาท  
     ข้อที่ 8  โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. สายทางถนน                  
    สุขาภิบาล 2  หมู่ที่  13   ต.นาจะหลวย  อ.นาจะหลวย  จ.อุบลราชธานี  
    ขนาดกว้างข้างละ  2.00  เมตร  ยาว  217.00 เมตร  หนา  0.15  เมตร  
    หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  868.00  ตารางเมตร  (ตามแบบ ขล.1-0.15/50-
    200)  งบประมาณ  523,000.00  บาท  
     ข้อที่  9  โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน
    วิสูตรโยธาภิบาล  หมู่ที่  7  ต.นาจะหลวย  อ.นาจะหลวย  จ.อุบลราชธานี  
    ระยะที่ 1  จากถนนทางหลวง 2248 - ถนนวิเชียร  ขนาดผิวจราจรกว้าง  
    10.00  เมตร  ยาว  182.00  เมตร  หนา  0.03  เมตร  งบประมาณ  
    485,000.00 บาท 
     ข้อที่ 10  โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ต ิกคอนกรีต                
    ถนนวิเชียร  หมู่ที่  13  ต.นาจะหลวย  อ.นาจะหลวย  จ.อุบลราชธานี  
    ระยะที่ 1  จากถนนชัยสุวรรณ-ไปทางถนนเถาว์ถวิล  ขนาดผิจราจรกว้าง  
    8.00  เมตร  ยาว  230.00  เมตร  หนา   0.03 เมตร  งบประมาณ  
    492,000.00  บาท   

ข้อที่ 11  โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. สายถนนวิสูตร
โยธาภิบาล 10  หมู่ที่  8  ต.นาจะหลวย  อ.นาจะหลวย  จ.อุบลราชธานี             
       /ขนาดกว้าง... 
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ขนาดกว้างข้างละ  2.00 เมตร  ยาว  58.00  เมตร หนา  0.15  เมตร  
 หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  232.00  ตารางเมตร  (ตามแบบ ขล.1-0.15/50-
 200)  งบประมาณ  164,000.00.-บาท 

ข้อที่ 12  โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก 
  ถนนกลางเมือง  หมู่  11  ต.นาจะหลวย  อ.นาจะหลวย  จ.อุบลราชธานี     
  ระยะที่  1  จากถนนวิสูตรโยธาภิบาล 2 - ไปทางวัดป่านาจะหลวย            
  ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด  0.60x1.00  เมตร  ระยะทาง  230.00 เมตร  
  บ่อพักจำนวน  12  บ่อ  งบประมาณ  603,000  บาท 

    รวมงบประมาณทั้งสิ้น  5,904,000 บาท  (ห้าล้านเก้าแสนสี่พันบาทถ้วน) 
     เนื่องจากเทศบาลตำบลนาจะหลวย  ไม่ได้ตั้งงบประมาณในการ
    ดำเนินการเบิกจ่ายเพ่ือจัดทำโครงการในการแก้ปัญหาความเดือดร้อน              
    ของประชาชน เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ ซึ่งจากสภาพการณ์ที่ฝนตก
    หนักในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาทำให้การจราจรในเขตเทศบาลตำบลนาจะหลวย
    และประชาชนที่ เดินทางสัญจรไปมาในเขตเทศบาลไม่ ได้ร ับความ                   
    สะดวกสบายและเกิดอุบัติเหตุจากการจราจรบ่อยครั้ง  จึงมีความจำเป็นที่
    จะต้องดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือเป็นการแก้ไขความเดือดร้อน               
    ของประชาชน ช่วยให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่ดี  เพ่ือเป็นการ
    ป้องกันและรักษาชีว ิตและทรัพย์สินของประชาชนชาวเทศบาลตำบล               
    นาจะหลวย และผู้ที่สัญจรไปมา จึงขออนุมัติดำเนินการจ่ายขาดเงินสะสม
    ของเทศบาลตำบลนาจะหลวย  จำนวน  12  โครงการ ตามรายละเอียด
    ข้างต้น 

นายพา  สุทนัง   มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือไม่   ถ้าไม่มี เชิญนายกเทศมนตรี                                
รองประธานสภาเทศบาล  ชี้แจง งบประมาณท่ีสามารถจ่ายขาดเงินสะสม 

 นายเสนีย์  จำปาเทศ  นำเรียนทำความเข้าใจเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง เงินสะสมตามบัญชี
นายกเทศมนตรี   เงนิฝากธนาคารข้อมูลวันที ่31 มกราคม 2566   19,874,774.61 บาท  
    หักสำรองตามระเบียบ 12,240,220 บาท  เงินสะสมที่สามารถนำมาขอ
    อนุมัติในสภา ทั้งหมด  7,634,554.61 บาท ญัตติที่ขออนุมัติต่อสภา              
    5,904,000 บาท เงินสะสมที่สามารถใช้จ่ายได้  7,634,554.61  บาท  
    ฉะนั้นเหลือเงินอยู่ประมาณล้านเศษ  ขอนำเรียนให้กับทุกท่านได้ทราบ 

นายพา  สุทนัง   มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือไม่  ถ้าไม่มี  ขอมติที่ประชุม  ข้อ 4.2                  
รองประธานสภาเทศบาล  ญัตติขออน ุม ัต ิจ ่ ายขาดเง ินสะสม ประจำป ี พ.ศ. 2566 จำนวน                        
    12  โครงการ  ผมขอมติสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบอนุมัติญัตติจ่ายขาด       
    เงินสะสม  ประจำปี  พ.ศ. 2566  จำนวน  12 โครงการ  โปรดยกมือ   

     มีผู้ยกมือ 
     1. นายสมศักดิ์  อาจอ่อนสี 
     2. นายบุญชู  นามโล 

/3. นายอุทัย... 
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     3. นายอุทัย  ประนันท ์
     4. นายสุมล  ผาดี 
     5. นายมงคล  ชนะขันธ์ 
     6. นายไชยวัฒน์  ใสดี 
     7. นายรัฐพงษ์  สำราญรื่น 
     8. นายเอกชัย  พวงจำปา 
     9. นายอ่อนศรี  พวงลาภ 
     10. นายสมศรี  ระอองศร ี
    ไม่เห็นชอบ 0 เสียง 
    งดออกเสียง 1  เสียง  (รองประธานสภาฯ) 

     ผมขอถามสมาชิกสภาท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติญัตติขออนุมัติจ่ายขาด              
    เงินสะสมประจำปี  พ.ศ. 2566  จำนวน  12  โครงการ  โปรดยกมือ              
        (ไม่มี) 

มติที่ประชุม   มีมติ เห็นชอบอนุ มัติ ญัตติขออนุม ัติจ่ายขาดเงินสะสม  ประจำปี                
    พ.ศ.  2566  จำนวน  12 โครงการ  ด้วยคะแนนเสียง  10  เสียง               
    งดออกเสียง  1  เสียง   

    4.3 ญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
นายพา  สุทนัง   4.3 ญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566             
รองประธานสภาเทศบาล  เชิญนายกเทศมนตรี ชี้แจง เชิญครับ 

นายเสนีย์  จำปาเทศ  เรียนประธานสภา  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  ผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน   
นายกเทศมนตรี   ขอเสนอญัตติ เ พ่ือโอนงบประมาณรายจ่ าย  ประจำป ีงบประมาณ                        
    พ.ศ. 2566  เนื ่องจากงบประมาณที่ ต้ังไว้ไม่เพียงพอแก่การเบิกจ่าย                  
    จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566                
    จำนวน  1  รายการ  ดังนี้ 
     โอนเพิ่ม   แผนงานเคหะและช ุมชน งานไฟฟ้าและประปา               
    งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  เพื่อจ่ายเป็น
    ค่าจัดหา  ลำโพง เครื่องสัญญาณเตือนภัย เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ  
    เครื่องจับสัญญาณดาวเทียม  เครื่องกำเนิดไฟฟ้า  เครื่องขยายเสียง                    
    เครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องรับส่งวิทยุ เครื่องวัดความถี่วิทยุ เครื่องถอดเทป
    วิทยุ-เทป  เครื่องเล่นซีดี  ดีวีดี  หม้อแปลงไฟฟ้า  โคมไฟระย้า  แขงการเรีย 
    หม้อแปลงประปา ผิวดิน ระบบโซล่าเซลล์ โคมไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมเสา 
    โคมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ  พร้อมอุปกรณ์อื่น ๆ เป็นต้น  งบประมาณ           
    ตั้งไว้ 340,000 บาท  คงเหลือก่อนโอน 9,600 บาท  โอนเพ่ิมในครั้งนี้  
    500,000 บาท  คงเหลือหลังโอน  509,000 บาท  

โอนลด  แผนงานรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัธารณภัย  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์อ่ืน            
       /0.2 จัดซื้อ... 
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0.2 จัดซื้อเครื่องตัดถ่าง  เครื่องค้ำ เครื่องต ัดกำลั งสายไฮดรอลิก                  
ลอกสปริงและ อุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ 
ขนาดไม่ต่ำกว่า  4  แรงม้า  พร้อมสานยาง ท่อเข้า-ออก  ขนาด  3 นิ้ว  
ยาว  8  เมตร  จำนวน  1  เครื่อง  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดถ่าง  
เครือ่งค้ำ  เครือ่งตดัสายไฮดรอลิก ลอกสปริง และอุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้อง                           
งบประมาณตั้งไว้   750,000  บาท  คงเหลือก่อนโอน  750,000  บาท   

    โอนลดครั ้งนี ้   500 ,000 บาท  คงเหลือหลังโอน  250 ,000 บาท                  
    รวมโอนงบประมาณครั้งนี้  500,000 บาท  (ห้าแสนบาทถ้วน) 

     เ พ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปด ้วยความเรี ยบร้อย ถูกต้อง              
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร   
    ปกครองส ่วนท ้องถ ิ ่น พ.ศ. 2563 หมวดที่  4 การโอนและแก้ ไข                        
    เปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน
    โดยโอนเพิ่ม โอนลด  ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไป    
    ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ข้อ 27  

นายพา  สุทนัง   ตามที่นายกเทศมนตรี ชี ้แจง ญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจำปี               
รองประธารสภาเทศบาล  งบประมาณ พ.ศ. 2566  มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่                  
    เชิญครับ  ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลใดสอบถาม  ขอมติที่ประชุม ข้อ 4.3 
    ญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  สมาชิก
    สภาท่านใดเห็นชอบให้อนุมัติญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจำปี                  
    งบประมาณ พ.ศ. 2566 โปรดยกมือ  
     มีผู้ยกมือ 
     1. นายสมศักดิ์  อาจอ่อนสี 
     2. นายบุญชู  นามโล 
     3. นายอุทัย  ประนันท ์
     4. นายสุมล  ผาดี 
     5. นายมงคล  ชนะขันธ์ 
     6. นายไชยวัฒน์  ใสดี 
     7. นายรัฐพงษ์  สำราญรื่น 
     8. นายเอกชัย  พวงจำปา 
     9. นายอ่อนศรี  พวงลาภ 
     10. นายสมศรี  ระอองศร ี
    ไม่เห็นชอบ 0 เสียง 
    งดออกเสียง 1  เสียง  (รองประธานสภาฯ) 

   สมาช ิกท่านใดไม่เห็นชอบให้อนุ มัติญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี                       
   งบประมาณ พ.ศ. 2566 โปรดยกมือ       

    (ไม่มี)  

/มติที่ประชุม... 



๑๓ 

 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจำปี                  
    งบปร ะมา ณ  พ . ศ .  2 5 6 6    ด้ ว ยค ะแ น น เ สี ย ง   1 0  เ สี ย ง                                         
    งดออกเสียง   1  เสียง  

นายพา  สุทนัง   ขณะนี้ได้เวลาพักรับประธานอาหารกลางวันแล้ว ช่วงบ่ายประชุมต่อญัตติ
รองประธานสภาเทศบาล  ต่อไป  ขอพักการประชุม 

ที่ประชุม   รับทราบ 

พักรับประธานอาหารกลางวัน เวลา  12.08  น.    

เริ่มประชุม (ต่อ)   เวลา  13.00 น. 

    4.4 ญัตติขออนุมัติโอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายรายการใหม่)  

นายพา  สุทนัง   ขอเปิดประชุมต่อ  4.4  ญัตติขออนุมัติโอนเพ่ิม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
รองประธานสภาเทศบาล  เชิญนายกเทศมนตรี ชี้แจง เชิญครับ 

นายเสนีย์  จำปาเทศ  เรียนประธานสภา  สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน ขอเสนอ
นายกเทศมนตรี   ญัตติขออนุมัติโอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)  จำนวน  1 รายการ ดังนี้
    โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายรายการใหม่)  
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
    งานก่อสร้าง 
    งบลงทุน 
    หมวดค่าท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
    ประเภทค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ  
     0.1 โครงการก่อสร้างซุ้มประตูเมือง  ขนาด 15  เมตร  (ปรากฏ
    ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570) ของเทศบาลตำบลนาจะหลวย 
    อำเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี  หน้าที่  11  ลำดับที่ 1  
     เ พ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างซุ้มประตู เมือง  ขนาด  15  เมตร                     
    ถนนวิสูตรโยธาภิบาล หมู่ที่  10  ตำบลนาจะหลวย  อำเภอนาจะหลวย 
    จังหวัดอุบลราชธานี (ตามกำหนดแบบแปลน) งบประมาณ 500,000 บาท 
    รวมโอนเพ่ิม  (ตั้งจ่ายรายการใหม่)  จำนวน  1  รายการ  เป็นเงิน                    
    500,000  บาท   
    โอนลดงบประมาณ 
    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
    งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
    งบลงทุน 
    หมวดค่าท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
    ประเภทค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าสร้างซุ้มประตเูมือง ขนาด  12  เมตร ถนนวิสูตรโยธาภิบาล    
หมู่ที่  10  ตำบลนาจะหลวย  อำเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี       
              /(ตามกำหนด... 



๑๔ 

 

(ตามกำหนดแบบแปลน)  งบประมาณตั้งไว้  500,000  บาท  คงเหลือ
ก่อนโอน  500,000  บาท  โอนลดครั้งนี้  500,000 บาท ในการโอน
ครั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  มาตรา  67  ทวิ
การจ่ายขาดตามมาตรา 67 (8) เงินอุดหนุนและจ่ายขาด เพ่ือการลงทุน            
เทศบาลจะกระทำได ้เมื่ อได ้ร ับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและ                
ผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้วและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวดที่  4                 
การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ  27  การโอน                   
งบประมาณรายจ่าย  ในงบลงทุน  โดยการโอนเพ่ิม  โอนลด ที่ทำให้                                                                  
ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้เป็น
อำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงเห็นควรพิจารณาดำเนินการตามระเบียบ
ต่อไป 

นายพา  สุทนัง   สมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถามญัตติขออนุมัติโอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายรายการใหม่)       
รองประธานสภาเทศบาล  เชิญครับ  

นายบุญชู  นามโล  เรียนประธานสภา สมาชิกสภา ผู้ เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน กระผม                    
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 นายบุญชู  นามโล  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1  อยากทราบความสูงของ
    ซุ้มประตูเมืองสูงกี่เมตร  

นายพา สุทนัง   เชิญนายกเทศมนตรี ชี้แจง  
รองประธานสภาเทศบาล 

นายเสนีย์  จำปาเทศ  ขออนุญาตนำเรียนที่ประชุม  ความสูงจากพ้ืนดินถึงใต้ ซุ้มประตูอยู่ที่  
นายกเทศมนตรี   5.50  เมตร  ขออนุมัติแก้ไขคำชี้แจงจาก  12  เมตร เป็น  15  เมตร   

นายพา  สุทนัง   มีท่านใดจะชี้แจงอีกหรือไม่  เชิญผู้อำนวยการกองช่าง  
รองประธานสภาเทศบาล  

นายชาญชัย  วงศ์ไชยา  เรียนประธานสภา สมาชิกสภา ผู้ เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  ขอนำเรียน
ผู้อำนวยการกองช่าง  เ พ่ิมเติมจากท่านนายกเทศมนตรีที่ ได้ชี้ แจง   กรณี ซุ้มประตู เมื อง                 
    ที่ทำการขยายเอกสารหมายเลข  5  ข้อความใหม่ ขนาด  15  เมตร               
    ตามแบบเป็น  16  เมตร งบประมาณเท่าเดิมขอนำเรียนชี้แจงให้ที่ประชุม
    ทราบ 

นายพา  สุทนัง   มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี เชิญนายกเทศมนตรี
รองประธานสภาเทศบาล  ยืนยันข้อมูล  

นายเสนีย์  จำปาเทศ  เรียนประธานสภา  สมาชิกสภา ขอนำเรียนทำความเข้าใจเพื่อไม่ให้สับสน 
นายกเทศมนตรี   ตามรายละเอียดที่ผู้อำนวยการกองช่างที่ได้รายงานไป  ตามแบบที่วิศวกร 
    ออกแบบ คือ  16  เมตร  ขอเปลี่ยนแปลงคำชี ้แจงจาก  15  เมตร                    
    เป็น  16  เมตร  

/นายพา... 



๑๕ 

 

นายพา  สุทนัง   สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ เชิญครับ 
รองประธานสภาเทศบาล 

นายเอกชัย  พวงจำปา  เรียนประธานสภา  สมาชิกสภา ผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  อยากทราบว่า
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 จะดำเนินการก่อสร้างถนนก่อนหรือซุ้มประตูเมืองก่อน ทีว่าได้งบอุดหนุน
    เฉพาะกิจจากจังหวัด 

นายเสนีย์  จำปาเทศ  เรียนประธานสภา สมาชิกสภา  ที่ท่านสมาชิกสภาได้ถามว่าจะดำเนินการ
นายกเทศมนตรี   ก่อสร้างถนนหรือซุ้มประตูก่อน ไม่มีผลกระทบแต่อย่างใด  วิศวกรออกแบบ
    ให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ของเทศบาล  คงจะดำเนินการสร้างซุ้มประตู
    ก่อน เพราะไม่กระทบกับการขยายถนนวิสูตรโยธาภิบาล  

นายบุญชู  นามโล  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน ซุ้มประตูที่ผู้อำนวยการกองช่างว่า 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต  1 วิศวกรเขียนแบบ  15  เมตร  งบประมาณเท่าเดิม  500,000 บาท      
    ขยายออก  1  เมตร  ทำไมงบประมาณไม่เพ่ิม ชี้แจงด้วยครับ 

นายไชยวัฒน์  ใสดี  เรียนประธานสภา  สมาชิกสภา  ผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  เพิ่มเติมซุ้ม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ประตู ในรูปแบบการทำซุ้มประตูน่าจะมีแบบตัวย่างให้สมาชิกสภาได้ทราบ
    ใช้เหล็กนิ้วครึ่งหรือว่าสองนิ้ว เป็นเหล็กรุ่นไหน  ฐานใช้เหล็กตามแบบ             
    หรือไม่ ขอให้มีแบบจะเป็นการดี 

นายพา  สุทนัง   เชิญผู้อำนวยการกองช่าง ชี้แจง เชิญครับ 
รองประธานสภาเทศบาล   
นายชาญชัย  วงศ์ไชยา  เรียนประธานสภา  สมาชิกสภา  ผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  แบบที่นำเสนอ
ผู้อำนวยการกองช่าง  ต่อที่ประชุม  ช่องที่รถวิ่งผ่าน  ขนาด  16  เมตร  สูง  5.50  เมตร                      
    ท่านสมาชิกสงสัยเนื้องานเพ่ิม แต่งบประมาณเท่าเดิม กรณีนี้สืบเนื่องจากว่า 
    ราคาทีได้กำหนดเป็นราคาโดยประมาณการ เนื้อหางานส่วนมากจะเป็นงาน
    ทางด้านสถาปัตยกรรม เป็นงานพิมพ์รูปใส่ไฟเบอร์ สามารถปรับลดได้               
    เหตุที่งบประมาณไม่เพ่ิม ประเด็นที่สองที่ท่านสงสัยวัสดุที ่ใช้เป็นเหล็ก             
    แบบไหน  ให้สมาชิกสภามั่นใจ เพราะแบบที่กำหนดขึ้น  เสนอท่านในวันนี้ 
    มีวิศวกรรับรองแล้วถูกต้อง ระดับภาคีวิศวกร เรื่องความม่ันคงแข็งแรงคงไม่
    มีปัญหา โครงสร้างต่าง ๆ ได้กำหนดสเปคไว้หมดแล้วว่าจะใช้เหล็กขนาด
    ไหนอย่างไร ขอนำเรียนชี้แจงเพ่ิมเติมเท่านี้ 

นายบุญชู  นามโล  เรียนประธานสภา  สมาชิกสภา ทุกท่าน  วิศวกรรับรองแล้ว ทำไมไม่นำ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  เข้าท่ีประชุมให้สภาได้ทราบ   

นายพา  สุทนัง   เชิญผู้อำนวยการกองช่าง ชี้แจง  
รองประธานสภาเทศบาล 
นายชาญชัย  วงศ์ไชยา  เรียนประธานสภา  สมาชิกสภา  ผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  ผมยอมรับว่า
ผู้อำนวยการกองช่าง  ไม่ได้เตรียมเอกสารในครั้งนี้  ท่านนายกให้ชี้แจงในที่ประชุม ต้องขออภัย
    ครั้งหน้าจะไม่ให้มีแบบนี้อีก ขอบคุณครับ 

/นายพา... 



๑๖ 

 

นายพา  สุทนัง   มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่  ถ้าไม่มี ขอมติเห็นชอบ  ข้อ 4.4              
รองประธานสภาเทศบาล  ญัตติขออนุมัติโอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายรายการใหม่) สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด                 

    เห็นชอบอนุมัติญัตติขออนุมัติโอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายรายการใหม่) โปรดยกมือ                
      มีผู้ยกมือ 
     1. นายสมศักดิ์  อาจอ่อนสี 
     2. นายบุญชู  นามโล 
     3. นายอุทัย  ประนันท ์
     4. นายสุมล  ผาดี 
     5. นายมงคล  ชนะขันธ์ 
     6. นายไชยวัฒน์  ใสดี 
     7. นายรัฐพงษ์  สำราญรื่น 
     8. นายเอกชัย  พวงจำปา 
     9. นายอ่อนศรี  พวงลาภ 
     10. นายสมศรี  ระอองศร ี
    ไม่เห็นชอบ 0 เสียง 
    งดออกเสียง 1  เสียง  (รองประธานสภาฯ) 

สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่เห็นชอบอนุ มัติญัตติขออนุมัติโอนเพ่ิม                    
 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)  โปรดยกมือ   

   (ไม่มี) 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติญัตติขออนุมัติโอนเพิ่ม(ตั้งจ่ายรายการใหม่)
    ด้วยคะแนนเสียง  10 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง   

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่อง อ่ืน ๆ  

นายพา  สุทนัง   ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง อ่ืน ๆ  สมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องจะชี้แจงเสนอแนะ              
รองประธานสภาเทศบาล  เชิญครับ 

นายมงคล  ชนะขันธ์  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  ผู ้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน    
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 กระผม  นายมงคล  ชนะขันธ์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  ขออนุญาต
    เรียนปรึกษา ท่านรองปลัด หรือหัวหน้าสำนักปลัด  เรื่องการตรวจรายงาน
    การประชุม ตอนนี้มีผู้ตรวจรายงานการประชุมอยู่  3  ท่าน  ในระเบียบ
    สามารถให้ตรวจได้  6  ท่าน  ขอเพ่ิมเติมได้หรือไม่  

นายพา  สุทนัง   เชิญท่านรองปลัดเทศบาล ชี้แจง เชิญครับ 
รองประธานสภาเทศบาล  
นายสนธิชัย  มหา  เรียนประธานสภา  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วน ทุกท่าน
รองปลัดเทศบาล   คณะกรรมการตรวจรายงานการประช ุมเท่ าที่ ศึกษามา  ปกต ิแล้ว                            
    ประธานสภาจะให้ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมเป็น                
    ผู ้รายงานว่าต้องแก้ไขหรือไม่ แล้วสมาชิกสภาเป็นผู ้อนุมัติเห็นชอบว่า        
              /รายงาน... 



๑๗ 

 

    รายงานการประชุ มครั้ งที่ ผ่ านมา  คณะกรรมการประกอบด้ ว ย                                                       
    ท่าน บุญชู  นามโล  ท่าน  อ่อนศรี  พวงลาภ  แล้วก็  ท่าน อุทัย  ประนันท์         
                  ส่วนจะเพ่ิมได้หรือไม่  เป็นอำนาจของสภาในการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดนี้ 
    ซึ่งสามารถเพิ่มได้ตามความเหมาะสม  ถ้าท่านสมาชิกเสนอและมีผู้รับรอง
    ตามระเบียบ    

นายพา  สุทนัง   ท่านสมาชิกสภาจะเสนอเพ่ิมเติมหรืออย่างไร เสนอเพ่ิมด้วย 
รองประธานสภาเทศบาล   

นายบุญชู  นามโล  เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภา ผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน กระผม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 นายบุญชู  นามโล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  ถามท่านสมาชิกว่าจะเพ่ิม
    วาระการคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมบรรจุในวาระการ
    ประชุมหรือไม ่     

นายเอกชัย  พวงจำปา  เรียนประธานสภา สมาชิกสภา  ทุกท่าน  ผมอยากให้ผู ้ตรวจรายงาน    
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 การประชุม  รายงานทุกครั้งก่อนเข้าประชุม ว่าเรียบร้อยหรือไม่ แจ้งให้
    สมาชิกได้รู ้ครั ้งต่อไป  ขอฝากเรื่องจ่ายขาดเงินสะสมอยากให้มองความ              
    จำเป็นของพ่ีน้องประชาชนเป็นหลัก 

นายพา   สุทนัง   มีท่านใดจะเสนอให้วาระคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
รองประธานสภาเทศบาล  ใหม ่ 

นายไชยวัฒน์  ใสดี  เรียนประธานสภา สมาชิกสภา  ทุกท่าน ขออนุญาตเพิ่มเติมได้กี่ท่าน ขอมติ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ที่ประชุม 

นายพา  สุทนัง   เชิญรองปลัดเทศบาล ชี้แจง เพิ่มได้กี่คน เชิญครับ 
รองประธานสภาเทศบาล      

นายสนธิชัย  มหา  เรียนประธานสภา  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วน ทุกท่าน
รองปลัดเทศบาล   คณะกรรมการของสภาท้องถิ่น มี 2 ประเภท คระกรรมการสามัญ และ  
    คณะกรรมการวิสามัญ ในส่วนของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
    เป็นสามัญไม่น้อยกว่าสามไม่เกินเจ็ด ท่านประธานต้องถามที่ประชุม                
    จะเสนอชุดใหม่เลยหรือไม่ หรือจะเสนอเพ่ิมเติมจากชุดที่แล้ว  เสนอชื่อแล้ว
    มีผู้รับรองสองท่าน  

นายเอกชัย  พวงจำปา  เรียนประธานสภา  ผมขอเสนอให้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
นายไชยวัฒน์  ใสดี  เห็นด้วยกับ ท่าน เอกชัย พวงจำปา เสนอชุดใหม่  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ผู้รับรอง 

1. นายมงคล ชนะขันธ์ 
2. นายรัฐพงษ์ สำราญรื่น 

 
/นายพา... 



๑๘ 

 

นายพา  สุทนัง   จะขอมติใหม่หรือเพ่ิมเติม  มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติ                   
รองประธานสภาเทศบาล  ที่ประชุมเสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมชุดใหม่  โปรดยกมือ 
    สมาชิกสภาท่านใดจะเสนอคณะกรรมการเพ่ิมเติมชุดเก่า  โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม               
    ชุดใหม ่  ด้วยคะแนนเสียง  6  เสียง  ดังนี้  

     เห็นชอบ จำนวน    6 เสียง 
     ไม่เห็นชอบ จำนวน     - เสียง 
     งดออกเสียง จำนวน     1 เสียง   (รองประธานสภาฯ) 

มติที่ประชุมเห็นชอบเสนอคณะกรรมการเพิ่มเติมชุดเก่า ด้วยคะแนน
 เสียง  1  เสียง  

นายพา  สุทนัง   เสนอชื่อคณะกรรมการ เชิญครับ 
รองประธานสภาเทศบาล 

นายมงคล  ชนะขันธ์  เสนอ  นาย ไชยวัฒน์  ใสดี เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ผู้รับรอง  3  ราย  
     1. นายสุมล ผาดี 
     2. นายสมศรี ระอองศร ี
     3. นายเอกชัย พวงจำปา 

นายไชยวัฒน์  ใสดี  เสนอ  นาย มงคล  ชนะขันธ์  เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ผู้รับรอง  2  ราย  
     1. นายอ่อนศรี พวงลาภ 
     2. นายเอกชัย พวงจำปา 

นายเอกชัย  พวงจำปา  เสนอ นาย รัฐพงษ์  สำราญรื่น เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ผู้รับรอง  3  ราย 
     1. นายสมศรี  ระอองศร ี
     2. นายไชยวัฒน์  ใสดี 
     3. นายมงคล  ชนะขันธ์ 
นายเอกชัย  พวงจำปา  เสนอ นาย บุญชู  นามโล  เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ผู้รับรอง  2  ราย 
     1. นายอุทัย ประนันท ์
     2. นายรัฐพงษ์ สำราญรื่น 
นายเอกชัย  พวงจำปา  เสนอ นาย อุทัย  ประนันท์  เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ผู้รับรอง  2  ราย 
     1. นายมงคล ชนะขันธ์ 
     2. นายรัฐพงษ์ สำราญรื่น 

/นายไชยวัฒน์... 



๑๙ 

 

นายไชยวัฒน์  ใสดี  เสนอ  นาย เอกชัย  พวงจำปา เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ผู้รับรอง  2  ราย 
     1. นายสมศรี ระอองศร ี
     2. นายมงคล ชนะขันธ์ 

นายมงคล  ชนะขันธ์  เสนอ นาย สมศักดิ์  อาจอ่อนสี เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ผู้รับรอง  2 ราย 
     1. นายเอกชัย  พวงจำปา 
     2. นายไชยวัฒน์  ใสดี 

นายพา  สุทนัง   เลือกประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม เชิญครับ 
รองประธานสภาเทศบาล   

นายเอกชัย  พวงจำปา  เสนอ นาย บุญชู  นามโล  เป็นประธานคณะกรรมการตรวจรายงาน                
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 การประชุม 
    ผู้รับรอง  
     1. นายเอกชัย   พวงจำปา 
     2. นายรัฐพงษ์   สำราญรื่น 
     3. นายไชยวัฒน์   ใสดี 
     4. นายมงคล   ชนะขันธ์   

นายพา  สุทนัง   มี ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่   ถ้าไม่ มี  ขอมติที่ประชุม เห็นชอบให้                               
รองประธานสภาเทศบาล  นายบุญชู  นามโล  เป็นประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    โปรดยกมือ  มีผู้ยกมือ 
     1. นายสมศักดิ์  อาจอ่อนสี 
     2. นายบุญชู  นามโล 
     3. นายอุทัย  ประนันท ์
     4. นายสุมล  ผาดี 
     5. นายมงคล  ชนะขันธ์ 
     6. นายไชยวัฒน์  ใสดี 
     7. นายรัฐพงษ์  สำราญรื่น 
     8. นายเอกชัย  พวงจำปา 
     9. นายอ่อนศรี  พวงลาภ 
     10. นายสมศรี  ระอองศร ี
    ไม่เห็นชอบ 0 เสียง 
    งดออกเสียง 1  เสียง  (รองประธานสภาฯ)  

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให ้นายบุญชู  นามโล  เป็นประธานคณะกรรมการ  
    ตรวจรายงานการประชุม  ด้วยคะแนนเสียง  10  เสียง  งดออกเสียง                 
    1 เสียง  

/นายพา... 



๒๐ 

 

นายพา  สุทนัง   เชิญหัวหน้าสำนักปลัด ชี้แจง ระเบียบการประชุม  
รองประธานสภาเทศบาล   

นางสาวเรียมลักษณ์  แสนวงษ์ เรียนประธานสภา  สมาชิกสภา  ฝ่ายบริหาร  ผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน        
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ดิฉัน  นางสาวเรียมลักษณ์  แสนวงษ์  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ในเรื่องที ่ 

จะนำเรียนซักซ้อมในที่ประชุมสภาครั้งนี้ เรื่องการเสนอกระทู้ในระเบียบ     
 วาระการประชุมที่ 3  เป็นเรื่องกระทู้ ดิฉัน ขออ่านระเบียบของการประชุม
 สภา ข้อ 87  กระทู้ถาม คือ คำถามซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพ่ือ                  
 สอบถามผู้บริหารท้องถิ่นเกี่ยวกับข้อเท็จจริงหรือนโยบายอันเกี่ยวกับงานใน
 หน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น  

    ข้อ  88  กระทู้ถามมี  2 ประเภท  คือ    
     (1) กระทู้ถามท่ัวไป     
     (2) กระทู้ถามด่วน  
    ขอ ๘๙ กระทูถามแตละกระทูนั้น ใหผูตั้งกระทูถามตั้งคําถามและซักถามได
              แตเพียงผูเดียว การตั้งกระทูถามใหอนุโลม  
    ขอ ๙๐ กระทูถามตองไมมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้   
     (๑) มีข ้อความเชิ งประชด เสียดสี  หรือแกล้งกล่าวใส่ ร้ าย             
     (๒)  เคลือบคลุม หรือเขาใจยาก              
     (๓)  ในเรื่องที่ไดตอบแลว หรือไดชี้แจงแลววาไมตอบ หรือที่ตกไป  
                (๔) เปนเรื่องท่ีมีประเด็นคําถามซ้ำกับกระทูถามซึ่งมีผูเสนอมากอน  
     (๕) เพ่ือใหออกความเห็น              
     (๖) ในปญหาขอกฎหมาย             
     (๗) ในเรื่องไมเปนสาระสําคัญ            
     (๘) เพ่ือทราบกิจการสวนตัวของบุคคลใดๆ เวนแตที่เก่ียวกับงานใน
          หนาที่ราชการ   
    กระทูถามที่มีลักษณะตามวรรคหนึ่งถือเปนกระทูถามที่ตองหามไมใหถาม              
    หามประธานสภาทองถิ ่นบรรจุกระทูถามที ่ม ีล ักษณะตามวรรคหนึ่ง           
    เข้าระเบียบวาระการประชุม และเมื่อ ประธานสภาทองถิ่นวินิจฉัยวาเป็น
    กระทู้ถามที่มีลักษณะตามวรรคหนึ่ง ใหกระทูถามนั้นตกไป  คําวินิจฉัยของ                     
    ประธานสภาทองถิ่นในเรื่องนี้ใหเปนที่สุด   
    ขอ ๙๑  กระทถูามซึ่งตองหามตามขอ ๙๐ (๓) (๔) นั้น จะตั้งถามขึ้นใหมได
               ในเมื่อมี สาระสําคัญตางกัน หรือเหตุการณในขณะที่มีกระทูถาม  
      ครั้งนั้นไดเปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อมีกระทูถามครั้งกอน   
    ขอ ๙๒ การตั้งกระทูถามทั่วไปใหเสนอลวงหนาเปนหนังสือยื่นตอประธาน
     สภาทองถิ่น  โดยมีขอความเปนคําถามในขอเท็จจริง หรือนโยบาย
     ของผูบริหารทองถิ่น ขอเท็จจริงที่อางประกอบกระทูถามทั่วไปต้อง
     เปนขอเท็จจริงที่ผูตั้งกระทูถามรับรองวา ถูกตอง  แมไมไดยืนยัน 

/รับรอง... 



๒๑ 

 

รับรองไวในกระทูถามทั่วไปก็ตาม  และถาจําเปนจะตองมีคําชี้แจง 
 ประกอบก็ให ระบุแยกเปนสวนหนึ่งตางหาก  คําถาม ขอเท็จจริง 
 ตลอดจนคําชี้แจงประกอบ ตองไมฟุมเฟอย วกวน ซ้ำซาก หรือมี 
 ลักษณะเปนการอภิปราย  

    ขอ ๙๓ การตั้งกระทูถามดวนตองเปนเรื่องที่เกี่ยวกับประโยชนสําคัญของ
     องคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือเหตุฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวน
     เพราะเปนภัยสาธารณะหรือกระทบกระเทือนต อความสงบ                        
     เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอยางรายแรง ซึ่งผูบริหาร 
     ทองถิ่นจะตองรีบชี้แจงหรือ ดําเนินการโดยทันที   
      ในกรณีที่สงสัย ใหเปนอํานาจของประธานสภาทองถิ่นที่
     จะวินิจฉัยวากระทถูามนั้นเปนกระทถูามทั่วไปหรือกระทูถามดว่น 

    ขอ ๙๔ กระทูถามดวน ใหเสนอลวงหนาเปนหนังสือยื่นตอประธานสภา                   
     ทองถิ่นโดยมี หัวขอเรื่องที่จะตั้งกระทูถาม ใหประธานสภาทองถิ่น
     รีบจัดสงกระทูถามนั้น ไปยังผูบริหารทองถิ่นเพ่ือเตรียมตอบและให
     แจงไปดวยวาไดกําหนดจะใหผูตั้งกระทูถาม ถามกระทูเรื่องนั้นใน
     การประชุมครั้งใด การกําหนดเวลาดังกลาวนั้นใหประธานสภา                   
     ทองถิ ่นคํานึงถึงความสําคัญของเหตุการณและความสนใจของ  
     ประชาชน   
    ขอ ๙๕ กระทูถามทั่วไปใหประธานสภาทองถิ่นจัดสงกระทูถามไปยัง                  
     ผูบริหารทองถิ่น เพื่อเตรียมตอบและใหบรรจุเขาระเบียบวาระ
     ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่สงกระทูถามไปยังผูบริหารทองถิ่น   

    ขอ ๙๖ เมื่อถึงระเบียบวาระสําหรับกระทูถาม ใหประธานสภาทองถิ่น  
     อนุญาตใหถามไป ตามลําดับ  
      ถามีกระทูถามดวน ใหประธานสภาทองถิ่นอนุญาตใหถามกอน
    ตามลําดับความเรงดวน ของกระทูถามดวน ในการถามไมใหชี้แจงหรืออาน
    คําชี้แจงประกอบ 

    ขอ ๙๗ ผูตั ้งกระทูถามมีสิทธิถอนกระทูถามของตนเมื่อใดก็ได เมื่อถอน             
     กระทูถามแลว ใหประธานสภาทองถิ่นจําหนายกระทูถามนั้น  
     และหามผูตั ้งกระทูถามนั้นยื่นกระทูถามในเรื่องเดียวกัน นั้นอีก  
     เมื่อถึงระเบียบวาระสําหรับกระทูถาม ถาผูตั้งกระทูถามไมถามหรือ
     ไมอยูในที่ประชุมสภาทองถิ่น ใหถือวาไดถอนกระทถูามนั้น   
     ถาสมาชิกภาพของผูตั้งกระทูถามสิ้นสุดลงใหถือวากระทูถามนั้นตกไป 

    ขอ ๙๘ เมื่อผูบริหารทองถิ่นไดตอบกระทูถามแลว ผูตั้งกระทูถามมีสิทธิ
     ซักถามไดอีกสามครั้ง เวนแตจะขอซักถามตอไปเพราะคําตอบยังไม
     หมดประเด็นที่ซักถามและประธานสภาทองถิ่นอนุญาต 

/การซักถาม... 



๒๒ 

 

     การซักถามนั้น  ผู้ตั้งกระทูถามมีสิทธิที่จะชี้แจงขอเท็จจริงประกอบ
     ไดเทาทีจ่ําเปนแตตองไมเปนการอภิปราย 

       ผู้บริหารทองถิ่นมีสิทธิที่จะไมตอบกระทูถามเมื่อเห็นวาเรื่องนั้น ๆ 
              ยังไมควรเปดเผย  เพราะเก่ียวกับประโยชนสําคัญของทางราชการ      

ในกรณีที่ไมตอบกระทูถามใหผูบริหารทองถิ่นแจงให สภาทองถิ่น
ทราบภายในกําหนดเวลาตามขอ ๙๕ 

    ขอ ๙๙ ผูบริหารทองถิ่นจะขอเลื่อนการตอบกระทูถามในที่ประชุมสภา           
     ทองถิ่นก็ได  แตตองชี้แจงเหตุผลในที่ประชุมสภาทองถิ่นและให         
     แจงดวยวาจะตอบเมื่อใด หากสภาทองถิ ่นเห็นวาระยะเวลาที่               
     ผูบริหารทองถิ่นกําหนดแจงตอบกระทูตามวรรคหนึ่ง นานเกินไป 
     สภาทองถิ่นจะมีมติกําหนดใหผูบริหารตอบกระทูถามกอนนั้นก็ได   
    ขอ ๑๐๐ ในการประชุมสภาทองถิ่นครั้งหนึ่ง สมาชิกสภาทองถิ่นคนหนึ่งจะ
       ตั้งกระทูถามเกินกวาหนึ่งกระทูไมได เวนแตประธานสภาทองถิ่น
       อนุญาต    
    ขอ ๑๐๑  กระทถูามที่ผูบริหารทองถิ่นยังไมไดตอบใหระงับไปเมื่อ  
       (๑) ครบอายุของสภาทองถิ่น  
       (๒) มีการยุบสภาทองถิ่น 
       (๓) ปดสมัยประชุมสภาทองถิ่น   
       (๔) ผูบริหารทองถิ่นพนจากตําแหนง 

นายพา  สุทนัง   สมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
รองประธานสภาเทศบาล  

นายไชยวัฒน์  ใสดี  เรียนประธานสภา  สมาชิกสภา  ผู้บริหาร  ผู้ เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน                 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอหนังสือระเบียบการประชุมสภาท้องถิ่นให้แก่สมาชิกสภาได้ศึกษา 

นายบุญชู  นามโล  เรียนประธานสภา  สมาชิกสภา  ผู ้บริหาร  ผู ้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน      
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เพิ่มเติมจากท่าน ไชยวัฒน์  ใสดี  สิ่งไหนที่จะทำให้สมาชิกสภามีความรู้              
    จะเป็นหนังสือกฎหมาย ข้อบังคับระเบียบประชุมสภา ให้ผู้บริหารนำมาให้
    สภาได้ศึกษา  

นายเอกชัย  พวงจำปา  เรียนประธานสภา  สมาชิกสภา  ผู ้บริหาร  ผู ้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน             
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอเปลี่ยนการก่อสร้างถนนเป็นช่วยเหลือคน ตามชุมชนที่อยู่มีชาวบ้านที่มี
    ปัญหา  คือ ด้อยโอกาสด้านอาชีพ  และมีเด็กมีปัญหาทางระบบประสาท                  
    ค่อนข้าง เยอะ อยากให้ช่วยเหลือคนเหล่านี้ด้วย 

นายไชยวัฒน์  ใสดี  เรียนประธานสภา  สมาชิกสภา  ผู ้บริหาร  ผู ้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน                 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขออนุญาตเพ่ิมเติมจาก ท่าน เอกชัย  พวงจำปา  มีอีกหนึ่งครอบครัวที่              
    ด้อยโอกาส นางสัญจร  พละศักดิ ์ ตาพิการ คู่สมรสอายุมาก ลูกติดยา             
    เสพติด                                       
                                                              /นายพา... 



๒๓ 

 

นายพา  สุทนัง   เชิญนายกเทศมนตรี ชี้แจง   
รองประธานสภาเทศบาล  

นายเสนีย์  จำปาเทศ  เรียนประธานสภา  สมาชิกสภา  ผู้บริหาร  ผู้ เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  
นายกเทศมนตรี   ขอชี้แจง เรื่อง หนังสือระเบียบการประชุม สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านเคย
    ผ่านการอบรมมาแล้ว เอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมสภา                
    สถาบันที ่จัดอบรมได้มอบให้ทุกท่านแล้ว  ให้ทุกท่านนำออกมาดูด ้วย           
    ว่าระเบียบวาระการประชุมสภามีอะไรบ้าง กระทู้ถามมีหรือไหม การเสนอ
    ชื่อต้องมีผู้รับรอง มีครบ ตามท่ีได้ไปอบรมอยากให้ทุกท่านนำมาศึกษาจะได้
    มีความรู้เวลาประชุมจะได้เร็ว  เรื่องระเบียบวาระการประชุมเกี่ยวกับกระทู้
    ถามจะมีหรือไม่ขึ้นอยู่กับประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลได้กำหนดกระทู้
    ถามส่งให้ประธานสภาหรือไม่ ถ้าไม่มีให้บอกไม่มี ระเบียบวาระที่สาม                 
    เป็นการต้ังกระทู้ถามเพ่ือให้สมาชิกได้สอบถามสิ่งทีเ่ป็นประโยชน์ จึงกำหนด            
    กระทู้ถามลงในระเบียบวาระการประชุม ประธานสภาต้องตรวจกระทู้ชอบ
    หรือไม่ควรบรรจุลงในระเบียบวาระการประชุมหรือไม่   และกระทู้ถาม                              
    นายกเทศมนตรีมีสิทธิที่จะตอบหรือไม่ก็ได้  

     ส่วนเรื่องท่ี  ท่าน เอกชัย   พวงจำปา  ถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตได้ 
มอบให้พัฒนาชุมชนออกสำรวจ  ติดที่ระเบียบเป็นส่วนมาก อาทิเช่น                
สร้างบ้านให้ผู้ด ้อยโอกาส  งบประมาณสร้างบ้านแต่ละหลังประมาณ  
30,000  บาท  งบประมาณนี้ไม่พอสร้างบ้านหนึ่งหลังเลยมีแนวความคิด
ว่าให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านร่วมด้วยช่วยกันสร้างบ้านให้ชาวบ้าน 
ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนรวบรวมข้อมูล ให้งานพัฒนาชุมชนรายงาน เพราะมี
ขั้นตอนการช่วยเหลือ  ต้องตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ 
การดำเน ินการเป ็นไปตามระเบียบเพราะใช้งบประมาณของรัฐบาล            
ต้องถูกต้องตามระเบียบ  ต้องรอบคอบก่อนดำเนินการ   

     คำถาม  ท่ าน  ไชยวัฒน์   ใ สดี   เ ป็ นคำถาม เดี ย ว กั น กั บ                        
    ท่าน  เอกชัย  พวงจำปา  การช่วยเหลือผู้ด้วยโอกาส ผู้ด้อยโอกาสรัฐบาล
    ให้การช่วยเหลือ เบี้ยความพิการ  โดยการลงทะเบียนรับสวัสดิการ                     
    ความพิการ ต้องมีความพิการทางใดทางหนึ่ง ต้องมีบัตรความพิการ ซึ่งบัตร
    ผู้พิการทางพัฒนาสังคมจังหวัดจะเป็นผู้ออกให้ เมื่อผู้พิการที่ได้รับการ               
    รับรองจากแพทย์ว่าพิการจริงแล้วนำบัตรมาลงทะเบียนขอเบี้ยความพิการ
    กับเทศบาล เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ เบี้ยผู้ป่วยเอดส์  เทศบาล    
    ไม่ ได้จ่ ายเอง  รัฐบาลเป็นผู้ จ่ าย  เทศบาลเป็นผู้ รายงานข้อมูลให้                               
    กรมบัญชีกลางเพื่อขอรับเงินอุดหนุน  ล่าสุดเงินอุดหนุนเพ่ือเลี้ยงดูเด็ก                 
    แรกเกิด  ตั้งแต่แรกเกิด ถึง  6 ปี  ขอนำเรียนทำความเข้าใจ  

ขอนำเรียนโครงการฝึก อปพร.ที่ผ่านมาเทศบาลได้สมาชิก อปพร. 
เพ่ิม  จำนวน  15  ราย ซึ่งวันที่  22  มีนาคม  2566  เป็นวัน อปพร.                  
         /วันที่ 18... 
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